



มูลนิธิคนตาบอดไทย

Thai Blind People's Foundation

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รับอยู่ที่ ๔๐๕๒
วันที่ ๒๖ ก.ค. ๕๕
เวลา ๑๐:๕๐ น.

พัฒนาคนเริ่มต้นที่การศึกษา

ที่ กบท.ว. ๐๔๓/๒๕๕๕

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอเชิญร่วมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๙๕ พรรษา
ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือ ที่ กบท. ๐๑๕ / ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
กราบเรียนท่านราชเลขาธิการ เรื่อง โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๙๕ พรรษา
ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย
 2. โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๙๕ พรรษา ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย
 3. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และแบบฟอร์มการส่งจองร่วม

จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานไว้ให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาประเทศชาติ ความว่า “ การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกันทุก ๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด” มูลนิธิคนตาบอดไทย ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนการกุศล ดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด โดยเน้นการช่วยเหลือและการสร้างโอกาสเพื่อให้คนตาบอดได้รับการศึกษาความรู้ นำไปสู่การประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมต่อการร่วมพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ

การดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ จึงมุ่งเน้นในเรื่องการศึกษาสำหรับคนตาบอด เช่น ดำเนินงานห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดทั่วประเทศ ด้วยการผลิตและให้บริการฟังหนังสือเสียง เช่น ผลิตตำราเรียนให้นักเรียน นักศึกษาตาบอด ทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงสื่อเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย , ผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดและการเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนตาบอดกับบุคคลทั่วไป , การจัดตั้งและดำเนินงานโรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดแพร่ รวมทั้งการส่งเสริมให้คนตาบอดในท้องถิ่นได้ฝึกทักษะในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน และการใช้ไม้เท้าขาวในการเดินทาง

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ มูลนิธิ ฯ ได้จัดทำ “โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย” ขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา ด้วยการเป็นตัวแทนในการจัดกิจกรรมร่วมทำความดีของพสกนิกรชาวไทยทุกภาคส่วน เพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยมูลนิธิ ฯ จะเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมรับบริจาคเงินร่วมสมทบทุนจากผู้มีจิตศรัทธา ท่านที่ร่วมบริจาคสมทบทุนในโครงการ ฯ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๑ บาท จะได้รับของที่ระลึกจากโครงการ เป็น ร่ม 1 คัน ผลิตจากผ้าในดอนคุณภาพสูง ด้านนอกเป็นผ้าสี ด้านในเคลือบป้องกันรังสียูวี บนผ้ามีด้านนอกพิมพ์ข้อความตัวอักษรสีเงินสองด้าน ด้านหนึ่งเป็นภาษาไทย พิมพ์ว่า “๘๕ พรรษา ร่มเย็นเป็นสุขทั่วหล้า” อีกด้านเป็นภาษาอังกฤษ พิมพ์ว่า “85th anniversary peace and happiness for all” โดยท่านสามารถสั่งจองเลือกประเภทและสีของร่มได้ตามต้องการ (รายละเอียดตามเอกสารใบสั่งจอง)

มูลนิธิ ฯ จึงใคร่เรียนขอความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ ฯ รวมทั้งช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ , บุคคลากรในหน่วยงานของท่านได้ร่วมบริจาคสนับสนุน

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ มูลนิธิ ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสร่วมกับท่านตลอดจนเจ้าหน้าที่บุคคลากรในองค์กรของท่าน ทำความดีเพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ด้วยการร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทยจำนวนกว่า 600,000 คน ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา ดังพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่าน ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนชาวไทยได้รับการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้ยิ่งขึ้นสืบไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช ศรีอุดมพันธ์)

ประธานมูลนิธิคนตาบอดไทย



เรียน อธิการบดี

ขอแสดงความยินดี
 - มูลนิธิคนตาบอดไทย
 ขอแสดงความยินดี
 - มูลนิธิคนตาบอดไทย
 ขอแสดงความยินดี
 - มูลนิธิคนตาบอดไทย
 ขอแสดงความยินดี
 - มูลนิธิคนตาบอดไทย
 ขอแสดงความยินดี

Handwritten signature and date: 27/05/55

Handwritten signature and date: 26/05/55



มูลนิธิคนตาบอดไทย

Thai Blind People's Foundation

เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ ๗๗๐ ของประกาศกระทรวงการคลัง

พัฒนาคณะเริ่มต้นที่การศึกษา

ที่ คบท. ๐๑๕ / ๒๕๕๕

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย

กราบเรียน ท่านราชเลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย

ด้วยมูลนิธิคนตาบอดไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ ๗๗๐ ตามประกาศของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานหลักคือ ส่งเสริมสนับสนุนพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่คนตาบอดได้เข้าถึงโอกาสในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมูลนิธิ ฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานนับสิบปี เช่น การดำเนินงานห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ เพื่อผลิตหนังสือเสียงและให้บริการฟังหนังสือทางโทรศัพท์อัตโนมัติหมายเลข 1414 ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 150 คู่สาย รวมทั้งบริการผลิตหนังสือเสียงตำราเรียนแก่ นักเรียน นักศึกษาตาบอดทั้งในระบบ นอกระบบ และคนตาบอดทั่วไป , การดำเนินรายการวิทยุได้รับความอนุเคราะห์ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 KHz ในชื่อรายการ “ หนังสือเสียงเพื่อประชาชน ” และ “ รายการเสียงจากคนตาบอดไทย ” , การจัดตั้งและดำเนินงานโรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดแพร่ เพื่อขยายโอกาสด้านการศึกษาให้แก่เด็กตาบอดในชนบทเขตภาคเหนือตอนล่าง , การจัดตั้งศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดทุกภูมิภาค และงานอีกด้านหนึ่งที่มูลนิธิ ฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการมาโดยตลอด คือ การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการฝึกอาชีพและจัดหางานให้แก่คนตาบอดทั่วประเทศ โดยผ่านสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ซึ่งมีคนตาบอดในทั่วทุกภูมิภาคจำนวนมาก ที่รอรับการช่วยเหลือสนับสนุน เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ มูลนิธิ ฯ ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่พระราชทานแก่ผู้ทำงานด้านคนพิการ ตามหลักการว่า “ ช่วยคนพิการเพื่อให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ” มาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และในวโรกาสมหามงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ มูลนิธิ ฯ จึงได้

จัดทำ “โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย” ขึ้น เพื่อเป็น
สื่อกลางให้พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ด้วยการร่วมบริจาคเงิน
สมทบทุนมูลนิธิ ฯ เพื่อเป็นงบประมาณสำหรับงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยทั่วประเทศ และ
เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย มูลนิธิ ฯ
จึงได้จัดทำ ร่มโดยพิมพ์ข้อความบนผ้าร่มด้านนอกเป็นภาษาไทยว่า “ ๘๕ พรรษา ร่มเย็นเป็นสุขทั่วหล้า ”
และภาษาอังกฤษ “ 85th anniversary peace and happiness for all ” เพื่อมอบให้แก่ผู้ร่วม
บริจาคเงินสมทบทุนในโครงการ ฯ เป็นที่ระลึก

ในการนี้ มูลนิธิ ฯ ไคร่กราบเรียนขอความกรุณาจากท่าน ได้โปรดพิจารณานำความเพื่อกราบบังคมทูล
พระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท โอกาสนี้มูลนิธิคนตาบอดไทยในนามของคนตาบอดทั่วประเทศ ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้ความกรุณาอนุเคราะห์ในทุกกิจกรรมของคนตาบอดด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(นายวิรัช ศรีตุลานนท์)

ประธานมูลนิธิคนตาบอดไทย



โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย

1. หลักการและเหตุผล

จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้พระราชทานไว้ให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาที่มีต่อการพัฒนา ความว่า “ การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกันทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด” บุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหลายต่างน้อมนำพระบรมราโชวาทข้างต้นถือปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง อันจะทำให้มีความพร้อมต่อการพึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่น และร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

อย่างไรก็ตามแม้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้มุ่งดำเนินการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยได้รับการศึกษาโดยถ้วนหน้า แต่ปรากฏว่ายังมีประชาชนในบางกลุ่มที่แทบจะไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเลย คนตาบอดถือเป็นกลุ่มหนึ่งที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว จากการคาดประมาณขององค์การอนามัยโลกได้ระบุว่าในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายจะมีจำนวนผู้พิการทางการมองเห็นอยู่ราวร้อยละ 1 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ประเทศไทยจึงน่าจะมีผู้พิการทางการมองเห็นไม่น้อยกว่า 640,000 คน และจากประมาณการของ มูลนิธิคนตาบอดไทย คาดว่ามีคนตาบอดไม่ถึงร้อยละ 20 ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง และมีคนตาบอดไม่ถึงร้อยละ 10 ที่สามารถเขียนอ่านอักษรเบรลล์ (อักษรจุดนูนสำหรับผู้พิการทางสายตา) ได้ ขณะที่คนตาบอดไม่ถึงร้อยละ 5 ที่มีโอกาสประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยไม่เป็นการพึ่งผู้อื่น จึงปรากฏว่ามีคนตาบอดไทยเป็นจำนวนกว่า ร้อยละ 90 หรือ จำนวนกว่า 500,000 คน ต้องตกอยู่ในสภาพของผู้ด้อยโอกาสในแทบทุกด้าน ไม่สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องเป็นภาระพึ่งพิงผู้อื่นโดยถาวร หรือถูกทอดทิ้งให้เผชิญกับความทุกข์ยากนานาประการ

มูลนิธิคนตาบอดไทย ในฐานะเป็นหน่วยงานให้บริการแก่คนตาบอด ตระหนักดีถึงสถานการณ์ปัญหาข้างต้น จึงได้มุ่งดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนตาบอดได้เข้าถึงโอกาสด้านการศึกษาและมิ้งงานทำ สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ การดำเนินงานที่ผ่านมา ได้แก่ การจัดตั้งและดำเนินงานโรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดแพร่ เพื่อขยายโอกาสด้านการศึกษาให้แก่เด็กตาบอดในชนบท , การผลิตและบริการสื่อการเรียนการสอนให้แก่ นักเรียน นักศึกษาตาบอดในสถาบันการศึกษาต่างๆ , การดำเนินงานห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ เพื่อผลิตหนังสือเสียงและให้บริการฟังหนังสือทางโทรศัพท์อัตโนมัติหมายเลข 1414 ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 150 คู่สาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และบริการอุปกรณ์เครื่องอ่านหนังสือเสียง , การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และสาธิตอาชีพคนตาบอด , การสนับสนุนฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอาชีพให้แก่คนตาบอดในชุมชน โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน มูลนิธิฯ ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งทรงพระราชทานแก่ผู้ทำงานด้านคนพิการ ความว่า “ งานช่วยเหลือผู้พิการมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้าผู้พิการมิได้เป็นผู้ที่อยากจะทำอะไร แต่อยากช่วยตนเอง ถ้าเราไม่สามารถช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไร

37



เพื่อมีชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัว จะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัว นักแก้สังคม ฉะนั้น นโยบายที่จะทำก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยตัวเองได้ เพื่อที่จะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม ”

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มูลนิธิคนตาบอดไทย จึงได้จัดทำ “โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย” ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระองค์ท่านด้วยการร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ มีความพร้อมต่อการพัฒนาและการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งสามารถเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ต่อการร่วมพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๘๕ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
 - 2.2 เป็นสื่อกลางในการเชิญชวนให้พสกนิกรชาวไทยร่วมทำกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ โดยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในโครงการ ฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ตามแนวทางการช่วยเหลือคนพิการ ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานไว้ในพระบรมราโชวาทแก่ผู้ทำงานด้านคนพิการ ตามหลักการที่ว่า “ช่วยคนพิการ เพื่อให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้” โดยมูลนิธิ ฯ จัดทำ “ร่ม” พิมพ์ข้อความบนผ้าร่มด้านนอกเป็นภาษาไทยว่า “๘๕ พรรษา ร่มเย็นเป็นสุขทั่วหล้า”
- ภาษาอังกฤษ “85th anniversary peace and happiness for all
- เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมสมทบทุนสนับสนุนโครงการ ฯ

3. กลุ่มเป้าหมาย

- 3.1 กลุ่มผู้ให้การสนับสนุน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรท้องถิ่น บริษัท ห้าง ร้าน ประชาชนทั่วไป
- 3.2 กลุ่มผู้รับบริการ คนตาบอดจำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 คน โดยเน้นกลุ่มเด็กตาบอดในวัยเรียน ตลอดจนคนตาบอดที่อยู่ในชนบท ซึ่งแทบจะไม่ได้มีโอกาสหรือความช่วยเหลือใด ๆ มาก่อน

4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

1 มีนาคม 2555 - 28 กุมภาพันธ์ 2556

5. ขั้นตอนในการดำเนินโครงการ

- 5.1 มีนาคม เสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคนตาบอดไทย , ทำหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ให้ทรงพระทราบ , ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
- 5.2 มีนาคม - พฤษภาคม จัดทำร่มเป็นของที่ระลึกสำหรับมอบให้ผู้ร่วมโครงการ
- 5.3 มีนาคม - เมษายน จัดพิมพ์เอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ
- 5.4 เมษายน - ธันวาคม ติดต่อบริษัทผู้ผลิตบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเชิญเข้าร่วมโครงการ

38



5.5 กุมภาพันธ์ 2556 ติดตามประเมินผล ดังนี้

จัดประชุมคณะกรรมการโครงการเป็นระยะๆ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการในภาพรวม สรุปและรายงานผลการดำเนินงานไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคคล หน่วยงานองค์กร ที่ร่วมดำเนินโครงการ รวมทั้งจัดสรรเงินที่ได้รับบริจาคสนับสนุนในโครงการ สำหรับเป็นงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในแต่ละด้าน เช่น การผลิตและจัดบริการหนังสือเสียง ระบบเบรลล์ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และสาธิตอาชีพในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ การดำเนินงานโรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดแพร่

6. กิจกรรมโครงการ

6.1 กิจกรรมด้านการเป็นสื่อกลางในการเชิญชวนให้พสกนิกรชาวไทยร่วมทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ตามแนวทางการช่วยเหลือคนพิการ ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้ทำงานด้านคนพิการ ตามหลักการที่ว่า “ ช่วยคนพิการ เพื่อให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ” โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ด้วยการจัดส่งเอกสารถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง รวมทั้งการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต และอื่นๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการบริจาคเงินสมทบทุนสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้แก่คนตาบอด เช่น สนับสนุนทุนการศึกษา และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการศึกษา สนับสนุนการผลิตและให้บริการหนังสือเสียงและหนังสืออักษรเบรลล์เพื่อใช้ในการศึกษา สนับสนุนการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สนับสนุนการขยายบริการห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คนตาบอด โดยมูลนิธิ ฯ จะมอบรมที่จัดทำขึ้นในโครงการเป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

6.2 กิจกรรมด้านการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด

6.2.1 เผยแพร่รณรงค์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญและดำเนินการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมคนตาบอดในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น

6.2.2 ขยายการให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและการฝึกอาชีพ ตลอดจนการส่งเสริมการประกอบอาชีพไปยังคนตาบอดทั่วประเทศ โดยมูลนิธิ ฯ ดำเนินการเองส่วนหนึ่ง และบางส่วนมูลนิธิ ฯ ให้การสนับสนุน เช่น สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย , สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด รวมทั้งองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน เพื่อให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

7. สถานที่ในการดำเนินโครงการ

เชิญชวนผู้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการจากทั่วประเทศ โดยมูลนิธิคนตาบอดไทยทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของโครงการ

33



8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิคนตาบอดไทย 85 /1-3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2248-0555 , 0-2246-3835 ต่อ 200 โทรสาร 0-2248-0556

9. งบประมาณ

9.1 งบประมาณรายจ่าย

1. ค่าจัดทำร่มที่ระลึก จำนวน 850,000 คัน คันละ 68 บาท เป็นเงิน	57,800,000	บาท
2. ค่าจัดพิมพ์โปสเตอร์ (จำนวน 20,000 แผ่น) และเอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการฯ (จำนวน 10,000 ชุด) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	50,000	บาท
3. ค่าจัดส่งเอกสารและไปรษณีย์ จำนวน 10,000 แห่ง x 5 บาท รวมเป็นเงิน	50,000	บาท
4. ค่าใช้จ่ายด้านการประสานงาน	400,000	บาท
	<u>58,300,000</u>	บาท

(ห้าสิบบแปดล้านสามแสนบาทถ้วน)

9.2 งบประมาณรายรับ

1. รายรับจากการบริจาค ผู้ร่วมสนับสนุนจำนวน 850,000 คน คนละ 117 บาท เป็นเงิน	<u>99,450,000</u>	บาท
--	--------------------------	-----

(เก้าสิบกเก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 มูลนิธิคนตาบอดไทยได้เป็นตัวแทนของคนตาบอดไทยในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา

10.2 พสกนิกรชาวไทยร่วมทำกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผ่านการร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยตามแนวทางการ
ช่วยเหลือคนพิการ ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้ทำงานด้านคนพิการ ตาม
หลักการที่ว่า ช่วยคนพิการ เพื่อให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้

10.3 มูลนิธิฯ ได้รับเงินบริจาคสนับสนุนโครงการฯ ภายหลังจากหักรายจ่ายแล้ว เป็นจำนวนเงิน
41,150,000.00 บาท สำหรับเป็นงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า
100,000 คน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ



๘๕ พรรษา ร่วมเย็นเป็นสุขทั่วหล้า

85th Anniversary Peace and Happiness for all



ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุน

“โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย”

เพียงท่านละ 117 บาท รับร่มที่ระลึก 1 คัน



“การศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรม ของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะ กันทุกๆด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธำรงรักษาความเจริญ มั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด”

จาก พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทรงพระราชทานไว้ให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา
ที่มีต่อการพัฒนาประเทศชาติ



มูลนิธิคนตาบอดไทย เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ ๓๗๐ ของประกาศกระทรวงการคลัง ฯ

85/1-3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Tel. : 0 2248-0555, 0 2246-3835 ต่อ 200 – 202 Fax : 02 248-0556

E-MAIL : thaiblind.54@gmail.com <http://www.nlbp.org>, <http://www.tab.or.th>

ใบสั่งจองร่วม “๘๕ พรรษา ร่วมเย็นเป็นสุขทั่วหล้า”

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ชื่อผู้สั่งจอง (หากเป็นหน่วยงาน ขอชื่อผู้ติดต่อ)

เลขที่..... หมู่ที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ / เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....

ออกใบเสร็จรับเงินในนาม ชื่อผู้สั่งจอง อื่น ๆ (ระบุ).....

ยินดีร่วมบริจาคเงินสนับสนุน “โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย”

จำนวน 117.00 บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) รับร่วมที่ระลึก จำนวน 1 คัน

จำนวน 1,404.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่บาทถ้วน) รับร่วมที่ระลึก จำนวน 12 คัน

ตามจิตศรัทธา จำนวน.....บาท (.....) รับร่วมที่ระลึกจำนวน.....คัน

ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์เป็นจำนวน.....บาท (.....)

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น.....บาท (.....)

มีความประสงค์ขอรับร่วมดังต่อไปนี้	สี	จำนวน (คัน)
ร่วมพับ 2 ตอน มือกาง ผ้าไนลอนป้องกันรังสี UV ขนาด 20 นิ้ว กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ อัตราค่าจัดส่งดังนี้ ร่วมจำนวน 1 คัน ค่าจัดส่ง 20 บาท ร่วมจำนวน 3 - 6 คัน ค่าจัดส่ง 40 บาท ร่วมจำนวน 7 -12 คัน ค่าจัดส่ง 80 บาท	เหลือง	
	ส้ม	
	ฟ้า	
	ชมพู	
	เลือดหมู	
	น้ำเงิน	
	น้ำตาล	
ร่วมยาว ตอนเดียว ออกโต้ ผ้าไนลอนป้องกันรังสี UV ขนาด 24 นิ้ว กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ อัตราค่าจัดส่งดังนี้ ร่วมจำนวน 1 คัน ค่าจัดส่ง 20 บาท ร่วมจำนวน 3 - 6 คัน ค่าจัดส่ง 50 บาท ร่วมจำนวน 7 -12 คัน ค่าจัดส่ง 95 บาท	เหลือง	
	ส้ม	
	ฟ้า	
	ชมพู	
	เลือดหมู	
	น้ำเงิน	
	น้ำตาล	

วิธีการบริจาคเงิน

1. โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร เข้าบัญชีชื่อ “โครงการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย”

ธนาคารกรุงเทพ สาขานนทบุรี : ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 128 4 16020 5

ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ : ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 007 0 12099 4

2. ธนาคารดี หรือ ตัวแลกเงิน สั่งจ่าย มูลนิธิคนตาบอดไทย ณ ที่ทำการไปรษณีย์มักกะสัน

3. มาติดต่อด้วยตนเองที่มูลนิธิคนตาบอดไทย ดังที่อยู่ด้านล่าง

หมายเหตุ : โปรดפקซ์ใบสั่งจองร่วมและสำเนาเอกสารการนำส่งเงินบริจาค ที่เครื่องโทรสาร หมายเลข 0 2248-0556

เพื่อเป็นหลักฐานในการจัดส่งใบเสร็จรับเงินกลับไปยังท่าน

85/1-3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel : 0 2248 0555, 0 2246 3835 ต่อ 200 - 202 Fax : 0 2248 0556

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nlbp.org , www.tab.or.th